
Sự cố Trần Dầu Vòng Vành: Báo cáo Thanh toán Thay thế Thu nhập nhằm Sử dụng khi Soạn Tờ khai Thuế năm 2010

H. Tôi điền như thế nào vào tờ khai thuế Liên bang của mình (Mẫu 1040) các khoản tiền thanh toán cho thu nhập hoặc lợi nhuận bị tổn thất được báo cáo cho tôi trên Mẫu 1099-MISC năm 2010 trong Ô 3?

Nếu quý vị nhận được tiền thanh toán để thay thế thu nhập hoặc lợi nhuận quý vị đã tổn thất với tư cách người lao động, hãy điền vào số tiền thanh toán đó từ Ô 3 của Mẫu 1099-MISC vào tờ khai thuế Liên bang Mẫu 1040 Dòng 21.

Nếu quý vị nhận được tiền thanh toán để thay thế thu nhập hoặc lợi nhuận quý vị đã tổn thất với tư cách một cá nhân hành nghề độc lập, hãy điền vào số tiền thanh toán đó từ Ô 3 của Mẫu 1099-MISC vào tờ khai thuế Liên bang Mẫu 1040 Phụ lục C Dòng 1 hoặc Mẫu 1040 Phụ lục C-EZ Dòng 1. Lợi nhuận hoặc tổn thất ròng từ Kế hoạch C hoặc Kế hoạch C-EZ của quý vị phải được điền vào Mẫu 1040 Kế hoạch SE.

Ghi chú: Quý vị có thể đã nhận tiền thanh toán vì các lý do khác không phải thu nhập và lợi nhuận thay thế để có thể báo cáo cho quý vị trên Mẫu 1099-MISC trong Ô 3. Các khoản tiền thanh toán cho thương tích cơ thể, bệnh tật cơ thể, hoặc thiệt hại tài sản không phải chịu thuế và không cần phải báo cáo trên tờ khai thuế Liên bang. Để được hướng dẫn việc điền vào Mẫu 1040 của quý vị các số tiền khác được báo cáo cho quý vị trên Mẫu 1099-MISC trong Ô 3 hoặc các ô khác trên Mẫu 1099-MISC, hãy xem hướng dẫn cho Mẫu 1040.

H. Tôi có thể liên hệ ai nếu tôi cần thêm sự trợ giúp?

Các câu hỏi và trả lời thêm liên quan đến xử lý thuế các khoản tiền thanh toán nhận được do sự cố tràn dầu có thể tìm thấy tại www.irs.gov. Hãy gõ "Sự cố Tràn Dầu" trong ô tìm kiếm. Các câu hỏi thêm có thể được giải đáp bằng cách gọi cho IRS theo số 1-866-562-5227.

Mỗi người có một tình hình tài chính duy nhất: IRS khuyến khích tất cả những người đóng thuế xem xét lại tình hình thuế của mình hoặc trò chuyện với người khai thuế của mình về hệ quả của các khoản tiền thanh toán hoặc bồi thường từ sự cố tràn dầu.

Dịch Vụ Trợ Giúp Người Đóng Thuế (TAS) là một tổ chức độc lập bên trong IRS. TAS trợ giúp những người đóng thuế đang gặp khó khăn kinh tế; những người đóng thuế nào đang cần trợ giúp giải quyết các rắc rối với IRC; và những người nào tin rằng một hệ thống hoặc thủ tục của IRS không hoạt động như đúng lý. Nếu quý vị tin rằng quý vị đủ điều kiện để được trợ giúp của TAS, quý vị có thể liên hệ TAS bằng cách gọi vào số điện thoại miễn phí của TAS theo số 1-877-777-4778 hoặc TTY/TDD 1-800-829-4059. Để biết thêm thông tin, hãy đến www.irs.gov/advocate.